

Bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ Y tế

GẶP MẶT BÁO CHÍ NHÂN TUẦN LỄ “NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ” NĂM 2012 TẠI VIỆT NAM

Kính thưa:

- Các Anh/Chị đại diện các Báo, Đài;
- Ông Jesper Moller – Quyền Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam;
- Bà Ornella Lincetto – Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam;
- Bà Nemat Hajeebhoy, Giám đốc Chương trình Nuôi dưỡng và phát triển tại Việt Nam;
- Các quý vị đại biểu!

Sức khỏe của bà mẹ và trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam và toàn thể xã hội quan tâm, đầu tư. Ngành Y tế xác định đây là một trọng tâm then chốt của ngành và luôn bám sát những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để cụ thể hóa các nội dung triển khai.

Trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, giảm tử vong ở bà mẹ và trẻ em. Bộ Y tế luôn xác định rằng nếu không cải thiện tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ, điều kiện sức khỏe và dinh dưỡng của bà mẹ trẻ em thì có thể ảnh hưởng tới việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam.

Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu đời mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là sức khỏe trẻ em, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết và bảo vệ cho trẻ tránh các bệnh gây tử vong như viêm phổi, tiêu chảy và thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển của trẻ, phòng chống suy dinh dưỡng. Tiếp tục cho trẻ bú mẹ sau sáu tháng, cho tới hai tuổi hoặc lâu hơn, kết hợp với việc bổ sung các thực phẩm an toàn và phù hợp, là cách thức nuôi dưỡng trẻ tối ưu và thực sự là tiết kiệm và hiệu quả.

Để tăng cường thực hành nuôi con bằng sữa mẹ, điều quan trọng nhất là chúng ta phải tạo ra một môi trường hỗ trợ và bảo vệ cho bà mẹ và trẻ em để đảm bảo nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu đời. Chúng ta cần tiếp tục cam kết bảo vệ, thúc đẩy và hỗ trợ việc nuôi con bằng sữa mẹ bằng cách giúp cho các bà mẹ và gia đình của họ hiểu được những ích lợi của nuôi con bằng sữa mẹ cũng như những rủi ro của việc nuôi dưỡng thiếu tự nhiên.

Tháng 6 năm 2012, Quốc hội vừa thông qua Luật Lao động sửa đổi trong đó điều chỉnh chế độ nghỉ thai sản lên 6 tháng và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua Luật Quảng cáo trong đó qui định về quảng cáo các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ. Điều này đã đem lại điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 06 tháng đầu của trẻ. Việc phổ biến các Luật này sớm sẽ đem lại lợi ích thiết thực

cho nhân dân, đặc biệt là quyền lợi cho bà mẹ và trẻ em. Đồng thời sẽ thúc đẩy các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho con bú sữa mẹ.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của bà mẹ, gia đình, xã hội ở từng địa phương và toàn quốc về lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ, Bộ Y tế mong các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh, Đài Truyền hình trung ương và địa phương hãy truyền tải những thông điệp chính của “Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ” với tiêu đề “SỮA MẸ HÔM NAY- SỨC KHỎE NGÀY MAI” tới các bà mẹ, các tổ chức, gia đình và xã hội trong toàn quốc.

Hưởng ứng tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm nay, tất cả mọi người đều có trách nhiệm đảm bảo các trẻ sinh ra đều có cơ hội được hưởng nguồn dinh dưỡng tốt nhất trong 6 tháng đầu đời, tạo nền móng để phát triển tầm vóc, thể lực của người Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ Y tế đề nghị:

1. Cán bộ y tế, đặc biệt là các cán bộ y tế công tác trong các cơ sở khám chữa bệnh có cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em cần hỗ trợ, khuyến khích và hướng dẫn các bà mẹ cho con bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh và nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.
2. Các thành viên gia đình: Giúp đỡ người mẹ được nghỉ ngơi và có thời gian để cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu (nghĩa là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không uống nước hoặc bất kỳ loại thức ăn, đồ uống nào khác), tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến 24 tháng tuổi.
3. Các nhà quản trị doanh nghiệp/người sử dụng lao động cần bố trí và sắp xếp hợp lý khu vực riêng tư, an toàn để phụ nữ có thể vắt sữa và bảo quản sữa trong thời gian làm việc, thực thi Luật Lao động về chế độ nghỉ thai sản 06 tháng.
4. Các nhà hoạch định chính sách: Đẩy mạnh giám sát việc thực thi Nghị định 21; tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện chế độ nghỉ thai sản 6 tháng và Luật Quảng cáo mới được ban hành; Tăng cường đầu tư triển khai Kế hoạch hành động về dinh dưỡng của các tỉnh để giải quyết các vấn đề dinh dưỡng ở từng địa phương

Bộ Y tế cùng các Tổ chức quốc tế, các cơ quan, Ban/ngành liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ trẻ em chính thức kêu gọi toàn thể nhân dân, các tổ chức, đoàn thể cùng chung tay góp phần thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ đạt kết quả tốt.

Thay mặt Bộ Y tế, tôi xin chúc công tác truyền thông vận động của chúng ta thành công tốt đẹp! Chúc các Anh/Chị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!